



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ที่ ๕๐/๒๕๖๒

เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าเป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ จึงมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ โดยให้ยึดถือความถูกต้องและไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเอกชัย พรหมพันธุ์ใจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

บัญชีแนบท้ายประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ให้ว่าที่ ร.ต.ชวลิต ปรีดาศา ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน

ลำดับ ที่	กระบวนการบริหาร	มอบโดยอาศัยกฎหมาย	ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
๑	การยื่นเรื่องรวบรวมทุกซ์ หรือขอความช่วยเหลือ/ศูนย์ ดำรงธรรม	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๒	สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๓	การช่วยเหลือสาธารณภัย	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๔	บริการค้นข้อมูลข่าวสาร	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๕	บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๖	บริการศูนย์บริการร่วม	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๗	บริการสนับสนุนอุปกรณ์ สัญญาณไฟจราจร	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการอนุมัติ อนุญาต
๘	การจัดเก็บภาษีป้าย การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ ที่ดิน	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการออกเสร็จรับเงิน -อำนาจในการออกหนังสือทวงค่า ภาษี

ลำดับ ที่	กระบวนการบริหาร	มอบโดยอาศัยกฎหมาย	ลักษณะงานที่มอบหมายให้ปฏิบัติ
๙	ขออนุญาตจดทะเบียน พาณิชย์	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการออกใบอนุญาต
๑๐	บริการค่าธรรมเนียมจัดเก็บ ขยะมูลฝอย	พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงฉบับปัจจุบัน	-อำนาจในการออกเสร็จรับเงิน -อำนาจในการออกหนังสือทวงค่า จัดเก็บขยะมูลฝอย